

BÁO CÁO

**V/v trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri
sau Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII**

Thực hiện Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 21/12/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

I. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN U MINH:

Câu hỏi 1: Hiện nay, trên địa bàn xã Nguyễn Phích còn một số hộ gia đình chính sách có cha, chồng là liệt sỹ nhưng rất nghèo, nhà ở mục nát, không có khả năng xây dựng nhà. Kiến nghị UBND tỉnh nên xem xét hỗ trợ những gia đình này xây cất nhà để họ có nơi thờ cúng người đã khuất.

Trả lời:

Tổng số đối tượng gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Nguyễn Phích theo kết quả điều tra, rà soát vào tháng 03/2009 là 38 đối tượng. Đến ngày 31/12/2011 đã hoàn thành việc xây dựng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng này. Qua rà soát, điều tra hiện nay trên địa bàn xã Nguyễn Phích vẫn còn một số hộ gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở, nguyên nhân do vào thời điểm điều tra năm 2009, nhà ở của các hộ gia đình chính sách này còn sử dụng được nhưng đến nay đã xuống cấp. Số hộ gia đình chính sách này sẽ tiếp tục xem xét để xây dựng nhà tình nghĩa giai đoạn 2012 - 2015.

II. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN PHÚ TÂN:

Câu hỏi 2: Hiện nay, các trạm y tế xã khám, chữa bệnh ngày thứ bảy và chủ nhật không thanh toán bảo hiểm y tế cho người dân. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét tháo gỡ vấn đề này để người dân được khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

Trả lời:

- Theo điều 28 Luật Bảo hiểm y tế quy định: Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào" như vậy thì được khám chữa bệnh kể cả tuyến xã trong trường hợp cấp cứu.

- Đối với trường hợp không phải cấp cứu: Theo quy định tại khoản 5, điều 8 của Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế: "Trường hợp cơ sở y tế do quá tải phải tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính; khám chữa bệnh

trong những ngày nghỉ, ngày lễ thì người có thẻ BHYT được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng như quy định đối với khám bệnh, chữa bệnh trong ngày làm việc. Hiện ngành y tế Cà Mau đã phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và khuyến khích các Trạm Y tế nếu có nhu cầu, sắp xếp bố trí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì chủ động đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội để xem xét thống nhất và vẫn thanh toán theo quy định bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 3: Nhiều cử tri xã Rạch Chèo kiến nghị UBND tỉnh nên đầu tư xây dựng điểm trường cấp III tại đây để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở xã Rạch Chèo và xã lân cận, vì hiện nay đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn không đảm bảo kinh phí cho con em đi học tập trung tại huyện.

Trả lời:

Việc xây dựng mới trường cấp 3 phải đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nguồn tuyển sinh. Đây là nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, khi có đủ các yếu tố cần thiết, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xây dựng trường (vấn đề này tương tự như nội dung cử tri đề cập trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời tại câu hỏi số 26, Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 28/11/2011 về trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII).

III. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN CÁI NƯỚC:

Câu hỏi 4: Cử tri kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội xem xét cho những hộ cận nghèo được vay vốn không thế chấp tài sản để sản xuất, vì hiện nay các đối tượng này không được hỗ trợ.

Trả lời:

Hiện nay, ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện cho vay theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với các đối tượng được quy định trên, thì hộ cận nghèo không thuộc đối tượng vay vốn không thế chấp tài sản để sản xuất. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của bà con cử tri và sẽ kiến nghị vấn đề này với Chính phủ để bổ sung thêm đối tượng cho vay không thế chấp tài sản để sản xuất đối với hộ cận nghèo.

IV. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN ĐÀM DƠI:

Câu hỏi 5: Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng bờ kè chợ Tân Tiến để người dân ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất kinh doanh.

Trả lời:

Khu vực chợ Tân Tiến, huyện Đầm Dơi là khu vực sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm, UBND tỉnh đã chủ trương đầu tư xây dựng bờ kè và chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã hoàn thành hồ sơ dự án. Tuy nhiên, do nguồn vốn tương đối lớn (trên 130 tỷ đồng), vượt quá khả năng cân đối ngân sách tỉnh; UBND tỉnh đã xin hỗ trợ nguồn vốn Trung ương nhưng đến nay chưa được

chấp thuận. Khi có nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ cho triển khai xây dựng bờ kè để bảo vệ người dân trong khu vực. Trước mắt, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đầm Dơi và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống sạt lở theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ) để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sạt lở.

V. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN NGỌC HIỂN:

Câu hỏi 6: Hiện nay, khu tái định cư Xẻo Giã - Vàm Lũng xã Tân Ân chưa được đầu tư đường, điện, nước sinh hoạt gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng đường, lưới điện và nước sinh hoạt cho bà con nơi đây.

Trả lời:

Khu tái định cư Xẻo Giã – Vàm Lũng xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển được đầu tư từ Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (Dự án CWPD), theo Dự án chỉ đầu tư lộ bê tông và đào ao nuôi tôm cho 68 hộ dân. Đến nay, dự án này đã kết thúc.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận kiến nghị của bà con cử tri về đầu tư đường, điện, nước sinh hoạt phục vụ cho khu tái định cư và yêu cầu UBND huyện Ngọc Hiển phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát hiện trạng khu tái định cư để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương cụ thể.

Câu hỏi 7: Bệnh viện đa khoa của huyện Ngọc Hiển khởi công xây dựng rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân huyện Ngọc Hiển.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa của huyện Ngọc Hiển được khởi công xây dựng năm 2009 với 02 hạng mục san lấp mặt bằng và xây dựng công, tường rào; tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay phải dừng thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh xin ghi nhận kiến nghị của bà con cử tri và sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh sớm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Câu hỏi 8: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thành thủ tục để cấp thẩm quyền công nhận khu di tích văn hoá Gốc Mẹ thuộc xã Tân Ân và có kế hoạch trùng tu, sửa chữa khu di tích này.

Trả lời:

Hiện nay, UBND huyện Ngọc Hiển đang lập dự án “Trùng tu khu di tích Gốc Mẹ” và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện việc sưu tầm, lập hồ sơ di tích để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh theo quy định.

Câu hỏi 9: Sau khi Nhà nước quy hoạch lại 3 loại rừng, nhiều diện tích rừng trước đây thuộc rừng sản xuất (được khai thác sau 12 năm trồng) thành rừng phòng

hộ xung yếu (không được khai thác rừng). Do đó, người dân sản xuất trên diện tích này rất thiệt thòi. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người dân sản xuất trên diện tích này hoặc sớm thực hiện quy định trả phí môi trường cho người dân quản lý và bảo vệ rừng.

Trả lời:

Đối với rừng phòng hộ xung yếu, theo các quy định hiện hành của Nhà nước vẫn được phép tổ chức khai thác rừng theo hình thức khai thác chọn hoặc khai thác theo băng, theo đám xen kẽ nhau. Trong những năm qua, các Ban Quản lý rừng phòng hộ đã thiết kế và tổ chức khai thác rừng phòng hộ xung yếu theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ chưa triển khai thực hiện, do phải chờ các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan.

Câu hỏi 10: Nghị quyết của Tỉnh uỷ giao huyện Ngọc Hiến đến năm 2015 phát triển 700 ha nuôi tôm công nghiệp nhưng theo quy định quản lý và bảo vệ rừng chỉ được sử dụng 40% diện tích rừng để nuôi tôm. Do đó, huyện không quy hoạch được khu vực nuôi tôm công nghiệp tập trung. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương cho huyện Ngọc Hiến chuyển mục đích sử dụng một phần đất lâm nghiệp sang diện tích đất sản xuất tập trung để phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp hoặc kiến nghị Tỉnh uỷ xem xét hạ chỉ tiêu 700 ha nuôi tôm công nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Ngọc Hiến.

Trả lời:

Đề nghị UBND huyện Ngọc Hiến tiến hành rà soát lại quy hoạch sử dụng đất trên toàn huyện để xác định những khu vực có khả năng phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp tập trung, lưu ý đến những diện tích hiện trồng rừng kém hiệu quả như: đất gò cao ven sông, đất được giao cho các hộ dân khu vực tái định cư của Dự án Ngân hàng Thế giới, vì đây là diện tích rừng sản xuất nhưng tỷ lệ diện tích có rừng rất thấp. Qua đó đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Qua trả lời ý kiến cử tri kỳ này, UBND tỉnh nhận thấy đây là những ý kiến phản ánh, kiến nghị bức xúc cần phải quan tâm giải quyết. UBND tỉnh mong quý vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu HĐND cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- Trưởng Phòng Tổng hợp;
- Lưu VT, VXT06.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

